

## ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนจากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

### ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับใหม่

#### ที่มา:

สำนักบัญชีและการเงิน ร่วมกับสำนักทรัพยากรมนุษย์ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “บริหารเงินอย่างไรให้มีสุข” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง F902 โดยเชิญหัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 มาให้ความรู้

#### รายละเอียด:

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 มีผลให้ผู้ประกันตนสามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลง ถือเป็นแนวทางหนึ่ง ของการ “บริหารเงินอย่างไรให้มีความสุข” สิทธิประโยชน์ดังกล่าวประกอบด้วย

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประกันตน **ในกรณีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการรับบริการทางการแพทย์** ซึ่งเดิมมีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล

กรณีคลอดบุตร **มีสิทธิได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้ง** ซึ่งเดิมมีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหม่าจ่ายครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน

กรณีสงเคราะห์บุตร **มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน** เดิมได้รับสำหรับบุตรอายุ 0-6 ปี คราวละไม่เกิน 2 คน เหม่าจ่ายรายเดือนเดือนละ 400 บาท ต่อคน

กรณีว่างงาน **เพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว** เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีมีการเลิกจ้าง เช่นกรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม เดิมผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกเท่านั้น

ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังหรือผู้ทุพพลภาพ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังหรือผู้ทุพพลภาพ **แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ** เดิมไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย

ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและตาย **เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย** หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น เดิมไม่ได้ความคุ้มครอง

กรณีทุพพลภาพ **เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกายมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ** เดิมผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายถึงร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ให้**ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต** เดิมผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพียง 15 ปี

นอกจากนี้ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ **เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะให้สิทธิ แก่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา** เดิมผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยเงินบำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน และ**ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนจากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี**

**ประโยชน์:**

การเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม นอกจากจะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานจากกองทุนประกันสังคม ในเรื่องประสบอันตราย/เจ็บป่วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ว่างาน ตาย แล้ว หากเป็นผู้ชราภาพก็ยังมีเงินบำเหน็จชราภาพ หรือเงินบำนาญชราภาพไว้ใช้จ่ายจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และทางกองทุนประกันสังคมก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะหาทางเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนให้มากยิ่งขึ้นอีก

**ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ดารณี พูตระกูล**